

เรื่อง ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย

ตามที่ได้มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2540 และหนังสือพิมพ์บางฉบับได้ลงข่าวว่า ผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยได้สั่งให้ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ถอนเงินฝากจากบริษัทเงินทุน 58 แห่ง ก่อนที่ทางการจะสั่งการให้บริษัทเงินทุนเหล่านี้หยุดดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราวนั้น ธนาคารขอปฏิเสธว่าคำอภิปรายและข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง แต่ประการใด

ธนาคารขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพิ่มเติม ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2539 มีสถานะเป็นนิติบุคคล แยกต่างหากจากธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นี้ ธนาคารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามความสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นการตอบสนองนโยบายระดมเงินออมของรัฐ กองทุนฯ นี้ ประกอบด้วยเงินที่สมาชิกจ่ายสะสม เงินที่ธนาคารจ่ายสมทบ รวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ และผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น
2. คณะกรรมการกองทุน อันประกอบด้วย กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและการแต่งตั้งของธนาคาร ได้ว่าจ้างผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารกองทุนนี้ รวม 3 ราย ได้แก่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
3. ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะเป็นผู้นำเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดแบบแผนการลงทุนในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 การเลือกลงทุนในสถาบันการเงินใดนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่ละแห่ง ธนาคารหรือคณะกรรมการกองทุนไม่ได้มีการแทรกแซงในการจัดการลงทุนนี้แต่อย่างใด

4. สินทรัพย์ที่ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้นำไปลงทุนประกอบด้วย เงินสด เงินฝาก และตัวเงินที่ธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งหุ้นกู้จำนวนหนึ่ง และเป็นตัวแลกเงิน และตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน 3 แห่ง ที่ทางการได้สั่งให้ระงับการดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 รวมอยู่ด้วย

5. ไม่ได้ มีการถอนเงินจากตัวสัญญาใช้เงินที่ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้ลงทุนในบริษัทเงินทุน 3 แห่ง ก่อนที่ทางการได้สั่งให้ระงับการดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

6. ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้ทำการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าว เป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เช่นเดียวกับที่ใช้กับประชาชนผู้ฝากเงินทั่วไป โดยปราศจากสิทธิประโยชน์พิเศษใดใดทั้งสิ้น

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

25 กันยายน 2540